

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUA ỨNG DỤNG VNEID

Phiếu lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ quan trọng, liên quan đến nhiều hoạt động của người dân và doanh nghiệp trong xã hội. Người dân đăng ký phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID thuận tiện, nhanh chóng, thao tác đơn giản và không phải mất thời gian, công sức đến và chờ đợi ở Sở Tư pháp, việc này mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí.



Cấp phiếu lý
lịch tư pháp

Hiện nay, thông qua ứng dụng VNeID người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, không cần đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền.

Người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi được trạng thái xử lý của hồ sơ và nhận được Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID hoặc email, không cần phải chờ đợi hoặc nhận giấy tờ qua đường bưu điện; đồng thời có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính khác mà không cần phải cung cấp bản giấy, tiết kiệm chi phí và thời gian. Quy trình kê khai gồm 17 mục thông tin nhưng một số nội dung đã có sẵn do liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; người dân chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn là hoàn thiện.

Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), trước tiên người dân truy cập ứng dụng VNeID, vào mục Thủ tục hành chính, chọn tiện ích Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sau khi nhập mật khẩu ứng dụng, công dân chọn Tạo mới yêu cầu, để đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp cho mình hoặc người thân trong gia đình đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục Cơ quan thực hiện, công dân chọn Sở Tư pháp theo nơi cư trú. Nếu là công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, chọn mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1. Nếu là cơ quan tố tụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử hoặc cá nhân có nhu cầu biết nội dung về lý lịch tư pháp bản thân, thì chọn mẫu số 2. Công dân chọn mục đích cấp phiếu lý lịch tư pháp như bổ sung hồ sơ công chức, viên chức, hồ sơ du học, hồ sơ xin việc, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cấp visa đi nước ngoài....

Ngoài bản điện tử được cấp trên VNeID, công dân có thể chọn cấp thêm bản giấy và nhận tại bộ phận một cửa ở địa phương hoặc qua bưu điện chuyên về nhà. Người dân cũng cần điền đủ thông tin nơi sinh, email, số điện thoại, địa chỉ nhận bản giấy và thanh toán phí trực tuyến. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, thay vì mỗi lần nộp hồ sơ người dân phải kèm theo một phiếu giấy như trước. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, tính chính xác, kịp thời và bảo mật thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, hiệu quả ứng dụng VNeID trong giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường số. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID là một minh chứng cho sự quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của công tác cải cách hành chính hiện nay. Đây còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.